

KẾT HỢP CHẶT CHẼ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRONG VIỆC GIỮ GÌN VÀ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG VIÊN

VŨ OANH

Tăng cường rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên

Trong quá trình vận động cách mạng và xây dựng Đảng, Đảng ta luôn luôn coi trọng việc bồi dưỡng rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Vì phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có quan hệ mật còn đến sự nghiệp cách mạng. Hồ Chủ tịch, người tiêu biểu cho nền đạo đức của Đảng, của dân tộc ta, thường dạy bảo chúng ta phải ra sức bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa cá nhân. “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng của nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang” (1).

Chính nhờ sự quan tâm giáo dục của Đảng và Hồ Chủ tịch, đông đảo cán bộ, đảng viên, chúng ta đã tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với quyền lợi của nhân dân; suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng; Đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng lên trên, lên trước lợi ích của riêng mình; ra sức thực hiện mục tiêu cách mạng của Đảng, cụ thể là thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, những công việc của Đảng giao cho; ra sức học tập và bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác- Lê-nin và đường lối của Đảng ta ; không ngừng nâng cao năng lực công tác để hoàn thiện tốt mọi nhiệm vụ. Trong chiến đấu, sản xuất và các lĩnh vực khác, cán bộ, Đảng viên ta nói chung đã phát huy được vai trò tiên phong lãnh đạo. nhiều đảng viên đã đạt thành tích xuất sắc. Những gương hy sinh, dũng cảm của cán bộ, đảng viên đã làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Trong công tác và sinh hoạt, nhiều cán bộ, đảng viên đã giữ vững và phát huy lối sống cần cù,

giản dị, khiêm tốn, gần gũi quần chúng, lành mạnh và trong sạch. Qua các thời kỳ đấu tranh gay go quyết liệt, qua những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, chúng ta càng thấy rõ bản chất tốt đẹp của đội ngũ cán bộ, đảng viên ta. Đó là một trong những niềm tự hào chính đáng của Đảng ta.

Khẳng định mặt tốt, mặt căn bản của cán bộ, đảng viên ta như trên là để chúng ta nhìn nhận đúng đắn bản chất cách mạng của họ, ra sức phát huy bản chất tốt đẹp đó, không ngừng nâng cao hơn nữa phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, đáp ứng đòi hỏi to lớn của nhiệm vụ cách mạng hiện nay.

Hiện nay, Đảng ta đang đứng trước những nhiệm vụ lịch sử vô cùng trọng đại: Đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng; đồng thời, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc trong điều kiện cả nước đang quyết tâm dốc sức đánh thắng bọn xâm lược. Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đang đòi hỏi mọi đảng viên phải có ý chí chiến đấu cao hơn trước, trình độ năng lực công tác giỏi hơn trước, nếp sống trong sáng tốt đẹp hơn. Yêu cầu đối với người đảng viên hiện nay chẳng những phải nêu cao tinh thần xả thân trong chiến đấu, mà còn phải xả thân trong lao động sản xuất; chẳng những đánh giặc dũng cảm, tài giỏi, mà còn phải quản lý kinh tế giỏi hiểu biết về khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ; đảng viên phải gương mẫu trong việc thực hiện mọi chính sách, trong việc xây dựng nếp sống mới, v.v...không kể người đảng viên ở các cương vị nào Đảng hay đảng viên đã hoạt động lâu năm trong Đảng đều phải nâng cao hơn nữa phẩm chất đạo đức cách mạng của mình. Không thấy những yêu cầu to lớn và ngày càng cao của cách mạng để rèn luyện và nâng cao không ngừng đạo đức cách mạng, sinh ra chủ quan, tư mãn, chúng ta sẽ lạc hậu, không đủ chinh độ, năng lực và tín nhiệm để lãnh đạo quần chúng.

Ngày nay, Đảng ta đã là Đảng nắm chính quyền, đang lãnh đạo công cuộc quản lý kinh tế, xây dựng đời sống. Nhiều cán bộ, đảng viên của Đảng là những người phụ trách các cơ quan Nhà nước, các cơ quan quản lý kinh tế và các đoàn thể quần chúng ở các cấp. Nhiều đảng viên nắm trong tay số lớn vật tư, hàng hoá, tiền bạc và các quyền lực to lớn về chính trị, xã hội. Điều kiện đó rất dễ tạo ra nguy cơ cán bộ, đảng viên quan liêu, mệnh lệnh, biểu danh, địa vị, xa rời quần chúng, xa rời nếp sống cách mạng, sinh ra hoà bình hưởng lạc, tham ô, hủ hoá, thiếu tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng, thậm chí có thể dẫn tới những sai lầm nghiêm trọng về phẩm chất chính trị. Đồng chí Lê Duẩn đã nhắc nhở chúng ta: Đối với một Đảng nắm chính quyền phải đề phòng hai nguy cơ: một là nguy cơ sai lầm trong đường lối, chủ trương, chính sách. Hai là nguy cơ cán bộ xa lìa quần chúng, hủ hoá về tư tưởng. Rõ ràng, điều kiện hiện nay không cho phép chúng ta được lơ là, trái lại, phải đề cao việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên ta căn bản có phẩm chất đạo đức tốt, song không phải không còn những nhược điểm và khuyết điểm. Trước yêu cầu và điều kiện mới của cách mạng, những nhược điểm và khuyết điểm đó đã bộc lộ rõ. Một số đảng viên đã giảm sút ý chí chiến đấu cách mạng, thiếu tinh thần làm chủ tập thể, mà chỉ lo thu vén cho cá nhân. Có đảng viên, sau khi có chức có quyền, sinh ra quan liêu. Không tôn trọng ý kiến cấp dưới, ý kiến quần chúng nhân dân. Những chế độ và phương tiện làm việc nhằm tạo cho cán bộ phục vụ cách mạng được tốt hơn, nhưng số ít người đã coi đó là đặc quyền, đặc lợi, là động lực để thúc đẩy mình công tác; khi không được hưởng thụ theo ý muốn riêng thì sinh ra bất mãn, tiêu cực. Có người đã sinh ra tham quyền cố vị. Một số đảng viên không nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách, chế độ, nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính của nhà nước, tự ý đề ra chế độ đãi ngộ riêng cho mình, cho ngành, nghề, địa phương mình. Họ giải quyết công việc theo động cơ cá

nhân, cảm tính cá nhân. Có đảng viên tìm cách lấy của công để làm nhà, mua sắm đồ dùng và ăn tiêu xa xỉ trong khi đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đang thắt lưng buộc bụng để chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có đảng viên vì tư lợi đã dung túng, cùng với bọn buôn gian lấy cắp vật tư, hàng hoá của nhà nước. Đáng chú ý là hiện tượng “ngoặc” nhau, mua bán sai chính sách đã trở thành phổ biến ở một số nơi. Song nó không bị lên án, mà được coi như những việc làm bình thường. Những người liêm khiết thường tạm thời còn bị cô lập, có khi bị đả kích nặng. Ở nông thôn, có đảng viên đã tham ô tiền thóc của hợp tác xã, có cán bộ, đảng viên lạm dụng chức vụ, vay mượn nhập nhằng, lấy của tập thể để ăn uống, v.v... Một số không tham gia lao động, không đi sát quần chúng, thiếu tôn trọng quyền làm chủ tập thể của quần chúng, thiếu gương mẫu trong việc phân phối lương thực, thực phẩm và hàng hoá..

Sở dĩ có những khuyết điểm trên là do một số cán bộ, đảng viên ta chưa coi trọng đầy đủ việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng; các đồng chí này còn mang nặng ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân. Mặt khác, công tác giáo dục, đấu tranh tư tưởng của nhiều tổ chức Đảng chưa sâu sắc, thiếu toàn diện và có nhiều hữu khuynh, lơ lửng. Vừa qua, chúng ta coi trọng việc giáo dục đường lối, chính sách cho cán bộ, đảng viên là đúng, nhưng có phần coi nhẹ việc giáo dục cho họ về phẩm chất đạo đức cách mạng. Việc đấu tranh tư tưởng ở trong Đảng về mặt này thiếu nghiêm túc. Công tác tổ chức còn có những chỗ sơ hở. Nhiều chính sách, chế độ không được chấp hành nghiêm chỉnh. Có nơi việc thi hành kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên phạm khuyết điểm về đạo đức, phẩm chất chưa kịp thời và nghiêm minh.

Rõ ràng, vấn đề rèn luyện và nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên chẳng những là một vấn đề cơ bản, thường xuyên về xây dựng Đảng, mà còn đang là một yêu cầu cấp thiết trước

mắt. Các tổ chức đảng cần quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề quan trọng này.

Hướng vào mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trước mắt và thông qua việc thực hiện nhiệm vụ đó mà rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của đảng viên

Đạo đức gắn liền với giai cấp. Đạo đức cách mạng phục vụ cho đấu tranh cách mạng và hoàn toàn phụ thuộc vào yêu cầu và lợi ích của cuộc đấu tranh đó. Chúng ta bồi dưỡng, giáo dục phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, đảng viên không có mục đích nào khác là làm cho cán bộ, đảng viên làm tốt được các nhiệm vụ của Đảng giao cho, khiến cho Đảng có thể hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình trước yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng. Do đó, việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên phải gắn liền với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng. Tức là, việc rèn luyện đó phải lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trước mắt của Đảng làm mục tiêu, làm phương hướng và thông qua việc thực hiện nhiệm vụ đó mà kiểm tra và bồi dưỡng, nâng cao đảng viên về phẩm chất, đạo đức. Hoàn thành nhiệm vụ chính trị là thước đo quan trọng để đánh giá người cán bộ, đảng viên. Thông qua đó, chúng ta xem xét tinh thần hy sinh phấn đấu, lòng trung thành và tác phong sinh hoạt của người đảng viên. Đồng thời, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của đảng viên mà giáo dục lý tưởng, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa, lập trường, qua điếm của giai cấp công nhân. Cách nêu ra những yêu cầu chung chung về đạo đức, không căn cứ vào yêu cầu thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vào tình hình tư tưởng của đảng viên và tách việc tu dưỡng của đảng viên khỏi phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng là duy tâm, siêu hình, không có tác dụng gì thiết thực đối với cách mạng.

Nhiệm vụ chính trị có những nhiệm vụ chung của toàn Đảng. Đồng thời có những nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, từng địa phương, từng

ngành và khi thực hiện nhiệm vụ đó, mỗi người có vị trí khác nhau, từ đó có yêu cầu cụ thể khác nhau. Vì vậy việc rèn luyện đạo đức, gắn liền với nhiệm vụ chính trị còn là phải gắn với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương, của ngành, của bộ phận, thậm chí của từng người.

Hiện nay, Đảng ta đang có nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân ta đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng, đồng thời đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Cuộc chiến đấu đang ở thời kỳ rất gay go. Quyết liệt, giành thắng lợi quyết định. Tiền tuyến lớn đang đòi hỏi hậu phương lớn những cố gắng lớn hơn nữa, đòi hỏi sự quyết tâm cao hơn nữa trong việc chi viện cho tiền tuyến đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đang đòi hỏi chúng ta phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để đưa năng suất lao động lên cao. Việc nâng cao đạo đức cách mạng lúc này phải nhằm mục tiêu đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng, đẩy mạnh ba cuộc cách mạng (cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật và cách mạng tư tưởng văn hoá), ra sức phát triển kinh tế địa phương, thực hiện ba mục tiêu trong nông nghiệp, ra sức cải tiến công tác tổ chức và quản lý kinh tế.

Hướng vào mục tiêu trên, việc bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của đảng viên lúc này phải nhằm nâng cao hơn nữa ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng triệt để và tiến công mạnh mẽ, quyết tâm phẫn đấu, xả thân vì nước, vì chủ nghĩa xã hội, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Quyết tâm vượt mọi khó khăn để nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, kỹ thuật, quản lý kinh tế và nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác đáp ứng với yêu cầu tăng cường lãnh đạo công tác quản lý kinh tế hiện nay. Khắc phục những hiện tượng giảm sút ý chí chiến đấu và nhiệt tình cách mạng, ảo tưởng, mơ hồ, mất cảnh giác, thiếu

tin thần, trách nhiệm, ngại gian khổ, hy sinh, lợi lũng công tác, lười biếng, học tập, suy nghĩ, đi vào thực tế, đi vào quần chúng...

Chú trọng bồi dưỡng và nâng cao hơn nữa ý thức tập thể dân chủ để bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng, chống tư tưởng và tác phong gia trưởng, độc đoán; nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, tinh thần kiên quyết và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động và các chế độ, thể lệ quản lý kinh tế tài chính, chống những biểu hiện tự do, tùy tiện, tính tản mạn của người sản xuất nhỏ.

Để có thể động viên được đông đảo quần chúng thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương của Đảng, thường xuyên củng cố mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng, việc bồi dưỡng và nâng cao quan điểm quần chúng của Đảng cho cán bộ, đảng viên là rất quan trọng. phải làm cho các tổ chức của Đảng nhất là tổ chức cơ sở trực tiếp với quần chúng và đảng viên thật sự tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng, tạo mọi điều kiện và khả năng để quần chúng thể hiện tốt quyền làm chủ của mình; dựa vào quần chúng để làm tốt mọi công việc, kể cả công tác xây dựng Đảng; quan tâm sâu sắc đến đời sống của quần chúng, kiên quyết chống những hiện tượng độc đoán, chuyên quyền, vi phạm lợi ích của quần chúng, chống thái độ quan liêu, mệnh lệnh, coi thường quần chúng.

Hiện nay, việc giữ vững sinh hoạt cần cù, giản dị, trong sạch, lành mạnh, nghiêm khắc phê phán và sửa chữa những sai lầm về tham ô, hủ hoá, đặc quyền, trục lợi, lãng phí, xa hoa... chẳng những chỉ là yêu cầu về rèn luyện lối sống của đảng viên, mà còn là một vấn đề có ý nghĩa chính trị, trực tiếp quan hệ đến việc tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng, củng cố lòng tin của quần chúng với Đảng. Các tổ chức của Đảng cần thường xuyên xem xét và giúp cán bộ, đảng viên giữ gìn và phát huy lối sống cách mạng, đề phòng những hiện tượng trụy lạc, thoái hoá có thể xảy ra.

Những yêu cầu chủ yếu về phương hướng nâng cao đạo đức cách mạng nói trên cần được vận dụng phù hợp vào điều kiện cụ thể của từng ngành, từng địa phương cho đến từng cán bộ, đảng viên. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị cụ thể trước mắt và lâu dài của địa phương, của ngành mình, căn cứ vào những điểm mạnh, điểm yếu về phẩm chất, đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ và tổ chức đảng đề ra yêu cầu và nội dung giáo dục cụ thể, biện pháp cụ thể sát hợp, tránh chung chung, bắt chước, dập khuôn. Ví như ở ngành thương nghiệp, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ về lưu thông phân phối, phục vụ đời sống, chiến đấu và sản xuất, góp phần thúc đẩy việc xây dựng kinh tế địa phương, ngoài những yêu cầu rèn luyện chung, cán bộ, đảng viên ở đây phải nhấn mạnh việc bồi dưỡng quan điểm thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, quan điểm quần chúng sâu sắc, tinh thần nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ các chính sách, chế độ quản lý phân phối, giữ vững đức tính cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm ngặt chống tệ nạn tham ô, lãng phí, “móc ngoặc”, chống thái độ tự do tùy tiện, chống quan điểm kinh doanh đơn thuần, thái độ “cửa quyền”, coi thường quần chúng, v.v.... Ở những địa phương trước đây chiến đấu ác liệt, yêu cầu người đảng viên phải rất dũng cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và bảo đảm giao thông vận tải, gắn bó chặt chẽ với quần chúng. Môi trường rèn luyện là ở trận địa, ở việc lắp hố bom, để bảo đảm giao thông, đảm bảo sản xuất. Ngày nay tình hình đã thay đổi khác trước, tinh thần dũng cảm và lập trường triệt để cách mạng tiến công đó phải thể hiện trong thái độ quyết tâm học tập và nắm vững khoa học kỹ thuật, đi sâu vào tổ chức, quản lý kinh tế, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sản xuất, trong việc tổ chức đời sống, phòng ngừa những hiện tượng tiêu cực nảy sinh ra, v.v....

Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng và công tác tổ chức trong việc giữ gìn và nâng cao đạo đức cách mạng của đảng viên

Con người là sản phẩm của xã hội. Nó chịu ảnh hưởng các tư tưởng của thời đại và các thói quen xã hội. Xã hội thế nào tạo ra con người thế ấy. Song, khi điều kiện xã hội đã thay đổi, những ảnh hưởng của nó còn tồn tại khá lâu dài trong tư tưởng của con người với mức độ nhất định. Người đảng viên từ lúc giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vào Đảng, đến khi trở thành người đảng viên chân chính, phải trải qua nhiều thời kỳ rèn luyện, xây dựng tư tưởng mới, đấu tranh khắc phục những ảnh hưởng tư tưởng cũ, phải tu dưỡng về nhiều mặt và qua nhiều hình thức khác nhau. Một đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đạo đức tốt là kết quả của sự phấn đấu lâu dài về nhiều mặt, bao gồm công tác giáo dục và đấu tranh tư tưởng, các công tác tổ chức và nhiều công tác khác; là kết quả của sự quyết tâm tu dưỡng của bản thân người đảng viên kết hợp với sự giúp đỡ của tổ chức và sự kiểm tra của quần chúng. Quá trình rèn luyện đó là quá trình đấu tranh khắc phục chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

Vì vậy, đi đôi với việc tăng cường giáo dục về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên, chúng ta phải đồng thời làm tốt các công tác về tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, thực hiện nghiêm ngặt các chế độ về quản lý kinh tế, tài chính và khéo biết tổ chức quần chúng kiểm tra, giám sát, giúp đỡ đảng viên. Khuynh hướng chỉ đơn thuần hoặc nặng về giáo dục, động viên tư tưởng, coi nhẹ các công tác tổ chức, biện pháp tổ chức để thường xuyên giữ gìn và phát huy phẩm chất, đạo đức của đảng viên là không đúng. Phải có các chế độ, các biện pháp về tổ chức mới bảo đảm giữ vững và phát huy kết quả về giáo dục tư tưởng, ngăn ngừa đảng viên sai phạm về đạo đức. Những chế độ, quy định về tổ chức là biện pháp có tác dụng thường xuyên giữ gìn và phát huy phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của đảng viên. Đương nhiên, công tác giáo dục tư tưởng phải rất được coi trọng và phải làm rất tốt, làm thường xuyên, kết hợp chặt chẽ

với công tác tổ chức. Vì đạo đức thuộc phạm trù ý thức, việc nâng cao đạo đức suy cho cùng chủ yếu là do kết quả của sự cố gắng tu dưỡng của bản thân mỗi đảng viên, đảng viên phải có sự tự giác đầy đủ về mặt này.

Trước mắt, thi hành chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng về “*đợt sinh hoạt chính trị nội bộ nhân dịp mừng thọ Hồ chủ tịch 79 tuổi*”, các cấp bộ đảng, từ trung ương đến các cơ sở sẽ nghiên cứu, học tập bài “*Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân*” của đồng chí T.L. và tiến hành phê bình, tự phê bình. Đây là một đợt giáo dục lớn để nâng cao tư tưởng đảng viên. Các cấp uỷ và các tổ chức đảng cần chỉ đạo thực hiện tốt đợt này; đồng thời, chú trọng công tác giáo dục thường xuyên gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác, với công tác tổ chức, nhằm không ngừng bồi dưỡng nâng cao nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa, nâng cao nhận thức về đường lối, chính sách của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục tư tưởng phải luôn luôn nắm vững phương châm: xây, chống phải đi đôi với nhau, lấy xây là chính: nêu gương tốt, học tập gương tốt, đồng thời phê phán những việc xấu, biểu hiện xấu và lấy việc phát huy mặt tốt, mặt tích cực để khắc phục mặt tiêu cực, mặt xấu.

Trong hoàn cảnh Đảng ta nắm chính quyền và lãnh đạo công cuộc xây dựng kinh tế, tổ chức đời sống, nhiều đảng viên hoạt động trong các cơ quan kinh tế, quản lý Nhà nước, trực tiếp phụ trách việc sử dụng, phân phối vật tư, hàng hoá, tiền bạc, lao động, v.v... nếu không được giáo dục và quản lý chặt chẽ, đảng viên dễ hư hỏng, sa ngã. Vừa qua, một số đảng viên đã phạm sai lầm, thiếu sót về phẩm chất đạo đức. Đương nhiên, trước hết là do họ có ý thức tư tưởng xấu, nhưng trong nhiều trường hợp, cũng còn do sự sơ hở về mặt quản lý kinh tế, tài chính. Chúng ta đã có nhiều chế độ quản lý khá chặt chẽ, nhưng bị buông lỏng, không được chấp hành nghiêm chỉnh. Một số chế độ còn có những thiếu sót. Bởi vậy, để giữ gìn và nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của đảng viên, đi

đôi với việc làm tốt công tác giáo dục tư tưởng và công tác tổ chức của Đảng, chúng ta phải đồng thời thực hiện tốt *các biện pháp, chế độ quản lý chặt chẽ về mặt kinh tế, tài chính*. Khuynh hướng coi nhẹ, buông lỏng về mặt này, không kết hợp chặt chẽ mặt này với hai mặt trên là một sự sơ hở, một sai lầm lớn. Trước mắt cuộc vận động quản lý thị trường, chống đầu cơ, lấy cắp vật tư, hàng hoá của Nhà nước đang được mở rộng. Sắp tới, cuộc vận động cải tiến công tác quản lý xí nghiệp sẽ được phát động. Để góp phần vào công tác quản lý thị trường chung và quản lý xí nghiệp, chúng ta cần thông qua các cuộc vận động này mà kiểm tra toàn bộ các chế độ và quy định về quản lý kinh tế, tài chính, có biện pháp bảo đảm chấp hành nghiêm ngặt các chế độ đã có và bổ sung những chế độ mới hoặc còn thiếu sót, đi đôi với việc tăng cường công tác giáo dục tư tưởng và công tác tổ chức của Đảng.

Vừa qua, nhiều chính sách, chế độ về quản lý kinh tế, tài chính đã được Nhà nước quy định khá chặt chẽ, nhưng không được chấp hành nghiêm chỉnh, một phần là do trình độ tổ chức quản lý và trình độ nắm các chính sách, chế độ đó của nhiều cán bộ, đảng viên ta còn kém. Nhưng phần quan trọng hơn, phổ biến hơn là do ý thức tổ chức, kỷ luật của nhiều cán bộ, đảng viên ta chưa cao. Họ còn mang nặng tính tự do, tản mạn, tùy tiện, ảnh hưởng tư tưởng của những người sản xuất nhỏ. Những biểu hiện đó phải được phê phán nghiêm khắc và khắc phục triệt để.

Về mặt *công tác tổ chức của Đảng*, thực tiễn cho thấy việc thực hiện tốt một số chế độ và biện pháp về tổ chức đã có tác dụng rõ rệt, trong việc rèn luyện và nâng cao phẩm chất, đạo đức của đảng viên. Tuy nhiên, với sự quan tâm sâu sắc tới việc bồi dưỡng, nâng cao đạo đức, phẩm chất của đảng viên như hiện nay, chúng ta cần kết hợp thực hiện tốt hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa các chế độ, biện pháp đó nhằm phát huy đầy đủ hơn nữa tác dụng to lớn của công tác tổ chức, góp phần vào việc giữ gìn và nâng cao đạo đức cách mạng của đảng viên.

Cần soát lại, bổ sung và quy định thêm những biện pháp, chế độ cho phù hợp với tình hình mới ; mặt khác, chỉ đạo chặt chẽ và nâng cao chất lượng việc thực hiện các chế độ đã có như: đảng viên tham gia lao động ở tổ, đội sản xuất; đảng viên đi sát sản xuất và làm công tác quần chúng; thường kỳ phê bình, tự phê bình ở trong Đảng và lấy ý kiến quần chúng phê bình đảng viên; chế độ đi tham gia công tác thực tế đối với cán bộ, đảng viên ở các cơ quan cấp trên...

Việc tăng cường công tác quản lý đảng viên của chi bộ đảng có ý nghĩa rất quan trọng. Trong nhiều trường hợp đảng viên phạm sai lầm về phẩm chất là do chi bộ không làm tốt việc quản lý đảng viên, không kịp thời phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu những biểu hiện không lành mạnh của họ, để họ ngày càng đi sâu vào sai lầm đến mức vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Muốn quản lý tốt đảng viên, phải kết hợp việc quản lý của tổ chức đảng, của chi bộ với việc quản lý của các cơ quan cấp trên, các cơ quan kinh tế đối với đảng viên làm công tác kinh tế, và phải dựa vào quần chúng, nhất là quần chúng ở nơi đảng viên đó công tác và sống hàng ngày. Chú ý quản lý đảng viên về mọi mặt: công tác tư tưởng, sinh hoạt, quan hệ xã hội,... và đưa việc quản lý đó vào nề nếp, thành chế độ.

Qua một số trường hợp sai lầm của đảng viên về phẩm chất, đạo đức chúng ta thấy công tác cán bộ cũng có thiếu sót. Chúng ta đã bố trí không đúng một số cán bộ có những nét xấu đối với tiền, hàng vào phụ trách những công tác có nhiều tiền, nhiều hàng và có quyền hành rộng. Có cán bộ có khuyết điểm phải đổi đi công tác nơi khác, nhưng đến nơi mới lại được đề bạt ngay. Những việc làm đó cần được sửa chữa.

Đi đôi với các công tác tổ chức trên, công tác kiểm tra của Đảng cần được tăng cường hơn nữa, nhằm góp phần vào việc chủ động giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức của đảng viên, không nên để đảng viên phạm sai lầm rồi mới thi hành kỷ luật. Muốn vậy, phải tăng cường công tác

kiểm tra ở tổ chức cơ sở đảng để thường xuyên giáo dục và ngăn chặn kịp thời những sai phạm của đảng viên về việc chấp hành nguyên tắc, chính sách của Đảng, chế độ quản lý kinh tế, tài chính, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, xử lý kịp thời và nghiêm minh những đảng viên mắc sai lầm về phẩm chất đạo đức tới mức phải thi hành kỷ luật.

Cuối cùng, những biện pháp trên có được thực hiện tốt hay không, quyết định ở sinh hoạt chi bộ có đều đặn và có chất lượng tốt hay không. Chúng ta cần duy trì đều đặn và cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ cho tốt hơn. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, ngoài việc bàn công tác, các chi bộ cần giáo dục đảng viên về đường lối, chính sách của Đảng, và dành thời gian nhất định để đảng viên tự phê bình và phê bình. Chi bộ phải biểu dương người tốt, việc tốt, đấu tranh khắc phục những quan điểm, tư tưởng sai lầm và tác phong công tác, sinh hoạt không lành mạnh của đảng viên. Chi bộ xem xét và bổ khuyết kế hoạch phấn đấu và rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên.

Chúng ta nói nâng cao đạo đức cách mạng chống chủ nghĩa cá nhân, không có nghĩa là chúng ta không quan tâm đầy đủ đến lợi ích chính đáng và điều kiện sinh hoạt của cá nhân đảng viên. Bởi vậy các tổ chức đảng phải có trách nhiệm chăm lo, giúp đỡ từng đảng viên tiến bộ về mọi mặt, tạo điều kiện cho đảng viên làm công tác ngày càng tốt để phục vụ cách mạng được nhiều hơn nữa đến đời sống của cán bộ, đảng viên về các mặt: ăn, ở, học hành, bảo vệ sức khỏe, nhất là cán bộ cơ sở. Ở nông thôn, chú ý những cán bộ lãnh đạo chủ chốt, những cán bộ đông con, neo đơn, đau yếu nhiều, cán bộ nữ có chồng, con đi công tác xa.

Nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của đảng viên là một vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của Đảng và là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Nó phải được kết hợp chặt chẽ giữa các mặt công tác giáo dục tư tưởng, công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng và công tác quản lý kinh tế tài chính: kết hợp hoạt động của

Đảng với sự tham gia của quần chúng. Ban tổ chức các cấp cần thông qua tình hình cụ thể, qua các cuộc vận động ở địa phương mà giúp cấp uỷ đánh giá đúng đắn đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trước mắt, cần căn cứ vào yêu cầu và nội dung đợt động viên chính trị về tình hình, nhiệm vụ và nâng cao đạo đức cách mạng mà hướng dẫn các tổ chức cơ sở của Đảng làm tốt những vấn đề nói trên. Từ đó, suy nghĩ, đề ra kế hoạch lâu dài, đầy đủ hơn để đưa vấn đề bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên vào nề nếp thường xuyên, gắn chặt với việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.